



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 32

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แชมป์ความคิดสร้างสรรค์ สาธิต มศว ปทุมวัน ...ชวนเพื่อนๆ พัฒนาเทคนิค

คอลัมน์ Active Opinion



ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

จะสร้างอย่างไร? ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์!!

ล้วนเป็นคำถามที่สังคมอยากได้คำตอบ และมีนักเรียนมัธยมตอนต้น สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปทุมวัน และ มศว ประสานมิตร ทั้งประถมและมัธยม ซึ่งไปคว้ารางวัลชนะเลิศสูงสุด ความคิดสร้างสรรค์โลก ครั้งที่ 3 ณ ประเทศเกาหลี เจ็อนจูแข่ง 5 ประเทศ สิงคโปร์ ได้หัววัน จีน ซาอุดีอาระเบีย เกาหลี ที่ชิงชัยแข่งตอบใจต่อกัน

โจทย์ระยะสั้น คือให้ดินน้ำมันหลายๆ สีกับคู่แข่งกันทุกคน ให้คิดทำอะไรก็ได้ 2 มิติ 3 มิติ ที่สื่อถึง "ความหวัง"

ส่วนโจทย์ระยะยาว ให้แต่ละทีมคิดเกมขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่ไม่ใช่ชาติตัวเอง ให้เล่นสนุก มีความรู้และเกิดปฏิสัมพันธ์ ต้องเล่นได้จริง โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

ทีม The Berth จากสาธิต มศว ปทุมวัน มีสมาชิก 2 คน ด.ช.คณิน ตีระวัฒนพงษ์ "เอิร์ธ" อายุ 14 ปี และ ด.ช.ณัฐพงษ์ วัชรวิทยากุล "นุ้ม" 13 ปี คว้ารางวัลชนะเลิศสูงสุด Grang Prize มาได้

เอิร์ธบอกว่า เขาเป็นคนที่ไม่ว่าง คิดทำนั่นทำนี่ ยามว่างจะเอาเส้นด้ายมาทำเป็นกลไก ทำของเล่นต่างๆ ในช่วงของการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ครั้งแรกก็สนุกทำขึ้นมาเล่นๆ และดูพ่อเป็นตัวอย่าง เพราะพ่อจะสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกมาใช้ในโรงงาน บ่อยครั้งที่ได้ช่วยพ่อ และอยากเป็นเหมือนพ่อ จึงฝึกคิด ประดิษฐ์สิ่งของขึ้นเกือบทุกวัน ทำเพื่อความสนุก จนได้เห็นพ่อคิดเครื่องจักรเพื่อช่วยในการย้อมสีผ้า ทำให้ตัวเองคิดว่า การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ นั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

"ผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นมากที่ทุกคนควรมี และได้รับการพัฒนาขึ้น สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น พื้นที่ก่อสร้าง การจะขนของขึ้นตึกสูงนั้น เราต้องขนอย่างไรที่จะไม่ทำให้เหนื่อย ผมว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวัน ต้องสนุกที่อยากจะทำคำตอบ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีใครมาบังคับให้เราต้องคิด"



ด้านบุมบอกว่า สนใจประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เพราะความคิดสร้างสรรค์มีความจำเป็นสำหรับทุกคน ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น โดยต้องเป็นคนขี้สงสัย รู้จักตั้งคำถามอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคน แต่ถ้าคิดให้ถี่ถ้วนสิ่งเล็กน้อยนั้นสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เสมอ

อีกทีมที่น่าสนใจ Non-Stop Thinking มี ด.ญ.ณิชนา สุวรรณพรินทร์ "สุกี้" 13 ปี และ ด.ญ.พรกมล ตีรณประกิจ "ออม" 14 ปี ได้รางวัล Bronze Prize แต่ความคิด และประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันทั้งคู่พูดว่า ได้หาสิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต การที่เราตัดสินใจทำแม้ไม่ประสบความสำเร็จ แต่อย่างน้อยก็ได้สิ่งใหม่ๆ กลับมาเพื่อพัฒนาชีวิตเราให้ดียิ่งขึ้น ได้คิดสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ นอกกรอบที่เป็นอยู่

ออมบอกว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มทุกอาชีพได้ เกิดจากการคิดค้น ฟังด้วยตัวเองอยู่เสมอ การมองสิ่งต่างๆ และคิดว่า "เฮ้ ทำไม?" จุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ต้องอยู่ที่คำถาม จากนั้นเราจะพยายามหาคำตอบว่า "อย่างไร" "เพราะอะไร" ในการที่เราต้องหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ จะทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาแทบไม่รู้ตัว เมื่อเราคิดวิธีการแก้ไข หรือจุดเริ่มต้นของคำถามที่เราตั้งขึ้นมาได้ จะเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมา

เริ่มคิดกันวันนี้ เดี่ยวนี้ อย่ายปล่อยให้เวลาให้ผ่านไป หรือพูดกับตัวเองว่าคอยคิดพรุ่งนี้ เดือนหน้า ปีหน้า มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ...มาเถอะมาสร้างความคิดสร้างสรรค์กันในวันนี้

หน้า 32